

**BÁO CÁO****Sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” 03/3/2009 – 03/3/2019**  
-----**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Toàn tỉnh hiện có 51.699 đoàn viên, 60.445 hội viên. Với lực lượng lớn như vậy, đoàn viên thanh niên tỉnh nhà luôn tiếp tục thể hiện sự năng động, sáng tạo, vai trò xung kích, tình nguyện trong đóng góp và xây dựng quê hương văn minh, hiện đại. Thanh niên tỉnh nhà ngày càng quan tâm và tham gia thể hiện quan điểm, chính kiến của mình về các vấn đề chính trị - xã hội, vấn đề biển, đảo của quê hương, đất nước và quốc tế. Trên các lĩnh vực, thường xuyên xuất hiện những gương thanh niên tiêu biểu, đóng góp trí tuệ, công sức vào sự thành công chung của tỉnh. Với lòng yêu nước nồng nàn và tình cảm đặc biệt cho các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, tuổi trẻ tỉnh nhà luôn có nhiều hoạt động gắn kết, hướng về biển, đảo quê hương.

Hiện nay, tình hình an ninh biên giới diễn đang diễn biến hết sức phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Chúng đã tập trung lợi dụng lòng yêu nước của thanh niên nói chung, kích động bằng các vấn đề về biển đảo, biên giới... tuy không đạt được mục đích song cũng tác động ít nhiều đến tư tưởng của một bộ phận thanh niên. Vấn đề đặt ra là cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân hiểu đúng về chủ quyền an ninh biên giới biển cũng như hiểu rõ về nhiệm vụ thiêng liêng của các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng để lòng yêu nước, tình yêu biển đảo được phát huy sức mạnh đúng cách.

**II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN****1. Công tác tuyên truyền, giáo dục**

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Biên phòng toàn dân, Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng; các kế hoạch chuyên đề chương trình “*Tháng ba biên giới*”, Hội trại hoặc Ngày hội “*Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc*” để tổ chức triển khai đến 100% các cấp bộ Đoàn trong toàn hệ thống tại cơ sở tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xác định đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà cần gắn bó hơn nữa với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, xem đây là việc làm thường xuyên, liên tục. Vì đây là những người làm nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Kết quả, đã tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi, Website tuoitrexudua.vn, mạng xã hội và hơn 2.230 băng rol tuyên truyền.

Đoàn các cấp trong tỉnh tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân về lịch sử vẻ vang, bản chất, truyền thống anh hùng của

Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng Bộ đội Biên phòng nhằm nâng cao lòng tự hào dân tộc bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua các buổi sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, Câu lạc bộ, đội, nhóm. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, lập thành tích xuất sắc hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng, thắt chặt tình cảm giữa đoàn viên, thanh niên với lực lượng Bộ đội Biên phòng. Kết quả tổ chức được 2.304 cuộc với 41.012 lực lượng tham gia.

## 2. Kết quả đạt được

Từ năm 2009 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình “*Tháng ba biên giới*”, Ngày hội “*Thanh niên với biển, đảo quê hương*”, ngày hội “*Tôi yêu tổ quốc tôi*”, tổ chức giao lưu, kết nghĩa với các Đồn Biên phòng Cửa Đại, Hàm Luông, Cổ Chiên, Đại đội huấn luyện C19 và Hải đội 2 với các hoạt động như: tổ chức diễn đàn thanh niên vì biển, đảo quê hương để hội viên, thanh niên trao đổi, thảo luận, bày tỏ ý kiến, quan điểm, tình cảm của mình về tình yêu quê hương, đất nước, về chủ quyền biên giới, hải đảo, tình hình Biển Đông..., chào cờ, hát quốc ca và đồng diễn xếp hình bản đồ Việt Nam; các hoạt động trò chơi “*Rung chuông vàng*” và gian hàng trò chơi dân gian; tổ chức đến tận nhà khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 30 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình ngư dân nghèo, neo đơn; bàn giao máy lọc nước mặn thành nước ngọt trị giá 100 triệu đồng; Diễn đàn “*Thanh niên với biển, đảo quê hương và Đông Khởi khởi nghiệp*”; công trình trao 2.000 chiếc khăn tay do các em học sinh thêu và gửi đến các chiến sĩ bộ đội Biên phòng trên địa bàn tỉnh; tổ chức trao cho Báo Tuổi trẻ 650 chiếc khăn tay nhằm trao tặng các chiến sĩ Trường Sa với số tiền 22,965 triệu đồng ủng hộ chương trình “*Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông*”, thực hiện công trình “*Hãy làm sạch biển*”, “*Học làm người có ích*”, tặng 53 suất học bổng, 1.500 quyển tập, 01 bộ bàn ghế học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 02 căn nhà khăn quàng đỏ, 02 bộ máy vi tính, 126 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, học sinh nghèo, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, bà con ngư dân; tặng 1.300 phần quà cho tân binh; hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động giao lưu và thực hiện công trình thanh niên “*Thấp sáng tuyến đường nông thôn*” dài 04 km; tổ chức truyền thông khởi nghiệp và xuất khẩu lao động, giao lưu văn nghệ, bóng đá, bóng chuyền; tổng giá trị làm lợi của hoạt động hơn 360,5 triệu đồng.

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo phối hợp tổ chức đồng loạt Hội trại “*Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc*” với nhiều hoạt động như: thi dựng lều trại, trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; học Luật Nghĩa vụ Quân sự, huấn luyện phổ thông, thăm hỏi, động viên gia đình tân binh, tổ chức Lễ tuyên dương và xướng danh thanh niên tình nguyện trên các lĩnh vực, dọn dẹp cảnh quang môi trường, khuôn viên Đền thờ liệt sỹ, chăm sóc cây xanh, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình hoàn cảnh khó khăn có thanh niên lên đường nhập ngũ; phối hợp tổ chức Lễ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ, vận động quỹ “*Vì bạn*

tòng quân”, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Thông qua các hoạt động trong Hội trại đã giúp cho đoàn viên, hội viên, thanh niên nâng cao nhận thức về lý tưởng; đồng thời khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2009, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hoạt động “*Vì nghĩa tình biên giới hải đảo*” giao lưu giữa tuổi trẻ Bến Tre và tuổi trẻ Lữ Đoàn 127, Hải Quân vùng V, Phú Quốc Kiên Giang. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng 02 bộ máy vi tính, 01 máy in và nhiều phần quà đặc sản Bến Tre cho các chiến sĩ Hải quân. Hoạt động giao lưu đã tạo điều kiện cho tuổi trẻ tỉnh nhà tham gia tìm hiểu được cuộc sống cũng như sinh hoạt của người lính hải quân, đồng thời qua việc tham quan các di tích lịch sử đã giúp các bạn hiểu hơn về cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng trong nhà tù của địch, những thủ đoạn tàn ác của kẻ thù dành cho người cộng sản góp phần tích cực trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của đoàn viên, thanh niên.

Năm 2011, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động cuộc thi viết tìm hiểu “*Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển*” có 1.150 bài dự thi. Phối hợp với Huyện ủy Thạnh Phú, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lễ đón tàu “*Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển – Học kỳ trên biển*” và hội trại “*Thanh niên vì biển đảo quê hương*” tại Đồn Biên phòng Cổ Chiên, xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi thu hút trên 600 lực lượng đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân địa phương tham gia. Dịp này, Trung ương Đoàn đã trao 01 Nhà tình nghĩa, 02 sổ tiết kiệm, 7 suất học bổng và 34 phần quà cho gia đình và con Cựu chiến binh tàu không số trị giá trên 100 triệu đồng.

Năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết 03 năm phối hợp hoạt động giữa tuổi trẻ Bến Tre với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 811 – Vùng II Hải quân và Lữ đoàn 127 – Vùng 5 Hải quân; tiếp tục phối hợp các hoạt động tuyên truyền biển, đảo, về ý thức và trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; thường xuyên cung cấp thông tin về hoạt động của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Dịp này, Tỉnh đoàn tặng 03 bộ máy vi tính, 01 máy ghi âm cho cán bộ, chiến sĩ Hải đội 811 – Vùng II Hải Quân; 02 tivi TOSHIBA 32 PB 200V, 15 radio và nhiều phần quà khác cho Lữ đoàn 127, Hải đội 511, 512 – Vùng 5 Hải quân với tổng trị giá trên 40 triệu đồng do đoàn viên, thanh niên Khối các Cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh, trường Cao đẳng Bến Tre, Cao đẳng Nghề Đồng Khởi, Trường Trung cấp Y tế Bến Tre đóng góp.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức thực hiện công trình thanh niên “*Dừa Bến Tre với biển đảo quê hương*” lần thứ I tại Lữ đoàn 146 Vùng IV Hải quân, tỉnh Khánh Hòa và lần II năm 2018 tại Bộ tư lệnh vùng V Hải quân, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Công trình Dừa Bến Tre với biển đảo quê hương được thực hiện gồm 2.000 cây dừa giống cùng các giá thể, phân bón đi kèm, tổng kinh phí 153 triệu đồng, do cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh đóng góp và trích từ “*Quỹ hỗ trợ ngư dân và các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên*

*biển*” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre hỗ trợ. Tại Lễ bàn giao, Tỉnh đoàn Bến Tre trao 25 suất học bổng trị giá 25 triệu đồng cho con chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều phần quà động viên tinh thần chiến sĩ nơi hải đảo. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Lữ 127 tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; trao tặng 20 triệu đồng, trên 1.000 sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừa do đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đóng góp để thực hiện công trình “*Dừa Bến Tre với biển, đảo quê hương*” lần thứ III, năm 2018. Công trình được thực hiện nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa tuổi trẻ tỉnh nhà với các chiến sĩ hải quân, giáo dục lòng yêu nước, yêu Tổ quốc Việt Nam cả đất, cả trời, cả biển cho tuổi trẻ Bến Tre qua đó giúp người dân cả nước nói chung, người dân Khánh Hòa, Kiên Giang nói riêng khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với biển, đảo Việt Nam; thể hiện trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam là ra sức gìn giữ toàn vẹn phần lãnh thổ Tổ quốc như lời Bác Hồ đã dạy “*Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước*”.

Ngoài ra, qua các năm Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn tổ chức Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề “*Tuổi trẻ Bến Tre với biển, đảo quê hương*”; Hội thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam trực tuyến trên website: [www.tuoitrexudua.vn](http://www.tuoitrexudua.vn), ra quân Chiến dịch “*Hãy làm sạch biển*” ở các xã ven biển, phối hợp với Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức Hội trại “*Vì an ninh tổ quốc*”, tuyên dương 20 gương thanh niên và phụ nữ thực hiện tốt phong trào vì an ninh tổ quốc, tổ chức các trò chơi vận động cho trại sinh. Tổng giá trị mang lại từ các công trình, phần việc trị giá gần 01 tỷ đồng.

### **III. HẠN CHẾ, TỒN TẠI VÀ KINH NGHIỆM**

#### **1. Hạn chế, tồn tại**

Một số ít đơn vị chưa quan tâm sâu sát đến công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần trên địa bàn biên giới biển.

Cán bộ Đoàn thường xuyên thay đổi nên đôi lúc còn thiếu kỹ năng tuyên truyền. Một số đoàn viên, thanh niên có tư tưởng chưa vững vàng về chủ quyền an ninh biên giới biển, dễ bị dụ dỗ, lôi kéo.

Một số đơn vị Đoàn cơ sở chưa có sự chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp; công tác kết nghĩa, gắn kết với các đơn vị Biên phòng, các xã biên giới biển còn hạn chế.

Nguồn kinh phí tổ chức hoạt động còn hạn chế cho việc chăm lo, hỗ trợ cho chiến sĩ, gia đình chính sách ở khu vực có Bộ đội Biên phòng đóng quân.

#### **2. Những kinh nghiệm rút ra**

Tổ chức tập huấn, đào tạo cho đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ Đoàn mới thay đổi về các kỹ năng tuyên truyền đa dạng hóa các hình thức, dễ dàng tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền an ninh biển để mọi người có nhận thức đúng đắn, có lập trường tư tưởng vững vàng, không bị dụ dỗ, lôi kéo.

Đưa phong trào “Tuổi trẻ Bến Tre tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh và bảo vệ Tổ quốc” trở thành một trong phong trào quan trọng mà tuổi trẻ tỉnh nhà cần quyết tâm thực hiện trong đó chú trọng đến bảo vệ biên giới quốc gia, an ninh biên giới biển.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng sống đẹp, sống có ích cho đoàn viên, thanh niên để nâng cao bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của thanh niên trong việc giữ gìn và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của đất nước.

Thực hiện tốt công tác vận động xã hội hóa, kết nối các nguồn lực, kinh phí để có nguồn lực tổ chức các hoạt động gắn kết với Bộ đội Biên phòng và hướng về biên giới biển.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN NHỮNG NĂM TIẾP THEO**

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền biên giới biển, đảo của Tổ quốc. Tích cực tham gia các phong trào do các cấp phát động, phong trào xây dựng nông thôn mới và tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển; phát hiện, đấu tranh chống lại các luận điểm sai trái, xuyên tạc, diễn biến hòa bình gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và chủ quyền an ninh biên giới biển.

2. Tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng về biển, đảo quê hương nhằm giáo dục tình yêu quê hương, đất nước cho tuổi trẻ tỉnh nhà. Hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội gắn với củng cố Quốc phòng – an ninh trên địa bàn biên giới biển.

3. Chú trọng duy trì gắn kết các đơn vị kết nghĩa và các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng; vận động đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động hướng về biên giới biển, tích cực giúp đỡ Bộ đội Biên phòng cả về tinh thần và vật chất, góp phần xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh.

Trên đây là Báo cáo sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” 03/3/2009 – 03/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo các cấp theo dõi, lãnh chỉ đạo./.

#### **Nơi nhận:**

- Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh;
- BLĐ Tỉnh đoàn;
- Ban TNNT, CN&ĐT Tỉnh đoàn;
- Lưu VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Nguyễn Phúc Linh**